

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU “NHÀ TRƯỜNG CÙNG CHUNG TAY PHÁT TRIỂN – THẦY CÔ CÙNG CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM”

Căn cứ kế hoạch số 4340/KH-SGDĐT ngày 12/12/2022 của Sở GDĐT Hà Nội về tổ chức phong trào “*Nhà trường cùng chung tay phát triển- Thầy cô cùng chia sẻ trách nhiệm*” giai đoạn 2022-2025; Căn cứ biên bản ghi nhớ giữa 02 phòng GD&ĐT quận Long Biên và huyện Mê Linh, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về công tác quản lý, chuyên môn; được sự tín nhiệm của phòng GD&ĐT quận Long Biên, Trường THCS Gia Thụy rất vinh dự được chọn là đơn vị thực hiện chuyên đề: “Chia sẻ kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10THPT giữa các trường THCS quận Long Biên và huyện Mê Linh”.

Đến dự chuyên đề, có các đại biểu:

1. Đ/c: Nguyễn Đà Giang - Chuyên viên PGD & ĐT Quận Long Biên
2. Đ/c: Nguyễn Thị Mỹ Linh - Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng trường THCS Gia Thụy.
3. Đ/c: Phùng Thị Hồng Thanh – Phó bí thư chi bộ – Phó hiệu trưởng trường THCS Gia Thụy.
4. Đ/c: Nguyễn Thu Hằng – Hiệu phó trường THCS Gia Thụy.

Về phía lãnh đạo trường THCS Tiến Thắng.

1. Đ/c: Tống Quang Tuấn- Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng trường THCS Tiến Thắng.
2. Đ/c: Ngô Quang Tiếp- Phó hiệu trưởng trường THCS Tiến Thắng.

Cùng các thầy cô là giáo viên cốt cán môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh của 20 trường THCS huyện Mê Linh.





Kế hoạch “Nhà trường cùng chung tay phát triển, thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” giai đoạn 2022-2025 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội triển khai nhằm vận động ngành Giáo dục và Đào tạo các địa phương tham gia kết nối, chia sẻ kinh nghiệm dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, từng bước thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các nhà trường, các đơn vị. Khi triển khai, hai địa phương chung tay hỗ trợ những cơ sở giáo dục gặp khó khăn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất để hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Nâng cao chất lượng giáo dục để không có học sinh vì hoàn cảnh khó khăn bị bỏ lại phía sau; Thực hiện tốt mục tiêu “*học thật, thi thật, nhân tài thật*”.

“Quận Long Biên và huyện Mê Linh chia sẻ những điểm mạnh, điểm yếu để cùng phát triển giáo dục. Tinh thần là lấy giáo dục toàn diện làm yếu tố cốt lõi để lan tỏa, chia sẻ trong dạy và học”. Các nhà trường lấy giáo dục làm nòng cốt để lan tỏa, chia sẻ kinh nghiệm trong dạy và học cho nhau; Đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của mỗi đơn vị để tập trung giúp đỡ nhằm đạt kết quả cao nhất, rút ngắn khoảng cách giữa các quận huyện. Chính vì thế, trong Hội nghị ngày hôm nay, trường THCS Gia Thụy cũng muốn được chia sẻ, giao lưu với các thầy cô trong kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 THPT.

Trường THCS Gia Thụy cử cô giáo **Nguyễn Thị Hiền** – giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố dạy một tiết chuyên đề ôn thi môn Tiếng Anh trực tiếp ở lớp 9A8.





Tiếp theo, nhóm Văn – Toán ôn thi vào lớp 10 THPT lớp 9 tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm ôn thi môn Ngữ văn và Toán. Môn Văn là cô giáo **Trịnh Thị Lan** – một giáo viên có kinh nghiệm nhiều năm ôn thi lớp 9 THPT.



Môn Toán của trường THCS Gia Thụy đã khẳng định vị thế suốt những năm quan trọng công tác ôn thi vào THPT với những điểm số rất đáng tự hào, cô giáo **Trần Thị Hải** - tổ trưởng tổ Toán – người có kinh nghiệm dày dặn trong công tác giảng dạy, ôn luyện học sinh lớp 9 chia sẻ kinh nghiệm.



Các thầy cô giáo nhiệt tình, đầy tâm huyết đã có nhiều năm kinh nghiệm ôn luyện các thế hệ HS lớp 9.

Tiếp đến là phần chia sẻ kinh nghiệm của trường bạn:

Cô giáo **Đặng Thanh Hương** – đại diện môn Ngữ văn trường và cô **Phạm Thị Minh Thúy** – đại diện môn Toán trường THCS Tiến Thắng chia sẻ kinh nghiệm.





Trong bầu không khí vui tươi, sôi nổi, đầy nhiệt huyết, các thầy cô giáo đã rất hăng say thảo luận các phương pháp ôn tập hiệu quả, cụ thể, khoa học nhất và sát đối tượng học sinh của các đơn vị trường THCS Gia Thụy và học sinh huyện Mê Linh.

Sau phần thảo luận, đại diện 2 nhà trường – hai đồng chí hiệu trưởng - phát biểu thể hiện tinh thần học hỏi, đoàn kết, gắn bó.



Chuyên đề không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn thắt chặt tình cảm, tinh thần đoàn kết giữa 2 quận huyện. Ngành GD&ĐT hai quận – huyện sẽ cùng nhau phát triển và hỗ trợ cho nhau trong giai đoạn sắp tới.

Kết thúc buổi gặp gỡ, đại diện PGDĐT quận Long Biên, BGH trường THCS Gia Thụy và Trường THCS Tiến Thắng nhận bó hoa tươi thắm từ nhà trường.



Buổi chia sẻ kinh nghiệm ôn thi vào 10 giữa các thầy cô giáo hai trường THCS Gia Thụy và THCS Tiến Thắng khép lại thật ý nghĩa và quý báu. Mong rằng, cả hai nhà trường sẽ có thêm nhiều cơ hội để chia sẻ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, cùng chung tay nâng cao chất lượng giáo dục của hai nhà trường.

